
สมาคมสถาปนิกวอนภาครัฐทบทวนกอสรางสะพาน

เกียกกาย

สมาคมสถาปนิกวอนภาครัฐทบทวนกอสรางสะพานเกียกกาย เผยไมคุมคาในการลงทุนและบดบังทัศนียภาพรัฐสภา

แหงใหม

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (ASA) รวมมือกับคณะตัวแทนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมหารือโครงการสรางสะพานขามแยกเกียกกาย ดวยงบ

ลงทุน 1.6 หมื่นลานบาท ระบุโครงการน้ีไมคุมคากับการลงทุน อีกทัง้ยังบดบังความสงางาม และความปลอดภัยของ

อาคารรัฐสภาแหงใหม ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญของชาติ ในฐานะเป็นศูนยกลางบริหารราชการแผนดิน

จากกรณีที่ กรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะกอสรางสะพานเกียกกาย เพื่อเชื่อมถนนระหวางสองฝ่ังแมน้ําเจาพระยา

ดวยโครงขายสะพานและทางยกระดับระยะทาง 5.9 กิโลเมตร คาดวาจะใชงบประมาณ 16,000 ลานบาท ซึ่งงบดัง

กลาวเป็นงบประมาณที่สูง ดังนัน้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (ASA) ในฐานะองคกรวิชาชีพ ซึ่งมี

พันธกิจตอสาธารณะในการสงเสริมคุณคาทางดานสถาปัตยกรรมเมืองและสิ่งแวดลอม รวมทัง้มีหน าที่ใหความเห็น

ในโครงการที่อาจสงผลตอสังคมหรือกายภาพของประเทศ จึงไดรวมประชุมกับผูแทนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวมประชุมและหารือในหัวขอ “การทบทวนโครงการ

กอสรางสะพานเกียกกาย” ซึ่งเห็นวาจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวม

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (ASA) กลาววา ภายหลังจากที่สมาคม

สถาปนิกสยามฯ ไดเสนอกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครใหจัดทําโมเดลใหม เพื่อศึกษาแนวเสนทางและ

ผลกระทบการกอสรางสะพานเกียกกาย ที่เห็นวาจะสงกระทบในดานผังเมืองและสภาพแวดลอม ซึ่งเรื่องน้ีทาง

กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ไดมีการจัดประชุมเพื่อหาขอสรุปในโครงการดังกลาวแลวในชวงที่ผานมา

ทัง้น้ี ทางกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ไดจัดประชุมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานนโยบาย

และแผนขนสง และจราจร ในโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแยกเกียกกายที่สงผลกระทบในเบื้องตน

โดยทางกรุงเทพมหานครมีความพยายามในการเสนอใหกลับมาใชแนวเสนทางเดิมที่กรุงเทพมหานครไดเคยเสนอไว

กอนหน าน้ี

อยางไรก็ดีจากการวิเคราะหพบวา โครงการดังกลาวยังไมมีความจําเป็นตองดําเนินการ และไมเหมาะสมกับ

สถานการณปัจจุบัน เน่ืองจากโครงการสะพานเกียกกายไมมีประสิทธิภาพ และไมคุมคากับการลงทุน อีกทัง้โครงการ

ดังกลาวยังบดบังทัศนียภาพและความสงางาม รวมถึงความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาแหงใหม ซึ่งเป็น
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สถาปัตยกรรมที่สําคัญของชาติ จึงเสนอใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนโครงการดังกลาว

ร.ศ.ดร.พนิต ภูจินดา หัวหน าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา โครงการน้ีไมคุม

คากับการลงทุน เน่ืองจากโครงขายของสะพานเกียกกายไมเชื่อมถนนวงแหวน และมีจุดขึ้นลงที่คับแคบ พื้นที่ตลอด

แนวเสนทางโครงการสะพานเกียกกายเป็นที่ดินของรัฐและเป็นที่ดินของเอกชน ที่เป็นแปลงที่ดินขนาดเล็ก จึงไมกอ

ใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ีโครงการสะพานเกียกกายเดิม มีเป าหมายเพื่อเป็นชองทางดวนในการเขาออกของโครงการพัฒนาศูนย

พหลโยธิน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีกลางบางซื่อ ใหเป็นศูนยกลางรองทางตอนเหนือของกรุงเทพ

มหานคร แตเน่ืองจากในปัจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย ไดนําแปลงที่ดินบริเวณใจกลางของพื้นที่ศูนยพหลโยธิน

ที่เคยกําหนดใหเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ และอาคารพาณิชยกรรมหลักมาทําเป็นศูนยซอมบํารุง ทําใหทิศทางการ

พัฒนาโครงการศูนยพหลโยธินตองลดขนาดลง สงผลใหปริมาณการจราจรลดลงตามไปดวย ดังนัน้จึงยังไมมีความ

จําเป็นตองสรางถนนเพื่อรองรับขณะเดียวกัน โครงการสะพานเกียกกายไมมีความจําเป็น เพราะมีระบบรถไฟฟ าและ

ทางดวน ซึ่งพื้นที่บริเวณโครงการกอสรางสะพานเกียกกายพาดผาน จะมีระบบขนสงมวลชนรถไฟฟ าใหบริการอยาง

น อย 2 เสนทาง ไดแก สายสีน้ําเงินบนถนนจรัญสนิทวงศ และสายสีมวงบนถนนสามเสน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐที่มุงสงเสริมการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนรถไฟฟ าเป็นระบบหลัก (Back Bone) และมีระบบโครงขาย

ถนนเป็นระบบรอง (Feeder) เพื่อจายใหกับระบบราง ตามแผนแมบทขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (M-MAP) ในระยะ 20 ปี (2553-2572) ซึ่งเมื่อแลวเสร็จจะมีรถไฟฟ า 12 เสนทาง ระยะทางรวม

509 กิโลเมตร

อยางไรก็ตาม ยังมีทางดวนที่สามารถลดการจราจรในพื้นที่ได โดยรถไฟฟ าสายสีมวง ตามแผนสามารถรองรับผูที่จะ

เดินทางมายังรัฐสภาไดอยางเพียงพอประมาณ 50,000 คนตอวันซึ่งสูงกวาความตองการของรัฐสภาที่วางแผนเดิมไว

รวมถึงทางดวนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เปิดใหบริการแลว มีการเชื่อมพื้นที่ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเจาพระยากับ

ฝ่ังตะวันออกยานพหลโยธิน และมีโครงการตอขยายไปจนถึงศูนยคมนาคมขนสงตลาดหมอชิต 2 ซึ่งชวยบรรเทา

ปัญหาจราจรของสะพานขามแมน้ําไดแลวในบางสวน

อาจารยขวัญสรวง อติโพธิ อาจารยพิเศษประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา

โครงการสะพานเกียกกาย สงผลกระทบตอความสงางาม และความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาแหงใหม ที่เป็น

สถาปัตยกรรมสําคัญของชาติในฐานะเป็นศูนยกลางบริหารราชการแผนดิน ที่ตองรองรับการประกอบพระราชพิธี

ตางๆ ใชตอนรับผูนําและทูตานุทูตจากนานาประเทศ รวมถึงการชุมนุมของประชาชน และนักทองเที่ยวจํานวนมาก

“อาคารรัฐสภาตองการมุมมองที่งดงาม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวด ดังนัน้การกําหนดแนวเสนทาง

สะพานเกียกกายพาดผาน และประชิดใกลกับอาคารรัฐสภาแหงใหม ในมุมสูงยอมบดบังทัศนียภาพ และขัดกับ

มาตรฐานความปลอดภัยทางผังเมือง ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐบาลในการเลือกที่ตัง้ และการกอสราง



อาคารรัฐสภาริมแมน้ําเจาพระยา เพื่อใหอาคารรัฐสภาแหงใหมมีความโดดเดน สงางาม” อาจารยขวัญสรวงกลาว
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